

หลักสูตรวิชา ช่างปูนกระเบื้อง
กศน.อำเภอบ้านนาเดิม
สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวน เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๑	ความปลอดภัยในการทำงาน	<p>๑. ผู้เรียนบอกความสำคัญและประโยชน์ของการปูกระเบื้องทั้งในและนอกอาคารได้</p> <p>๒. วิเคราะห์ตนเองในการประกอบอาชีพช่างปูกระเบื้องสามารถบอกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาชีพช่างปูกระเบื้องได้</p> <p>๓. บอกชนิดกระเบื้อง วัสดุปูกระเบื้องและประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในการปูกระเบื้องได้</p> <p>๔. อธิบายวิธีการรักษาความปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ได้</p>	<p>๑. ช่องทางการประกอบอาชีพ</p> <p>๑.๑ ความสำคัญและประโยชน์ของการปูกระเบื้องทั้งในและนอกอาคาร</p> <p>๑.๒วิเคราะห์ตนเองในการประกอบอาชีพช่างปูกระเบื้องและคุณธรรม จริยธรรม สำหรับอาชีพช่างปูกระเบื้อง</p> <p>๒.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปูกระเบื้อง</p> <p>๒.๑ ชนิดของกระเบื้อง</p> <p>๑) กระเบื้องปูพื้น</p> <p>๒) กระเบื้องปูผนัง</p> <p>๓) กระเบื้องดินเผา</p> <p>๒.๒ ชนิดของวัสดุปูกระเบื้อง</p> <p>๑) กาวซีเมนต์สำหรับปูกระเบื้อง</p> <p>๒) ปูนสำเร็จรูป</p> <p>๓) ปูนทรายผสมเอง</p> <p>๒.๓ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ปูกระเบื้องและวิธีใช้</p> <p>๒.๔ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์</p>	๒ ชม.	-	๒๐ คน	๒๑ มี.ค. ๒๕๖๐	นายสมศักดิ์ พรหมเสน

ที่	เรื่อง	จุดประสงค์การเรียนรู้	เนื้อหา	จำนวนชั่วโมง		จำนวนเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ชื่อวิทยากร
				ทฤษฎี	ปฏิบัติ			
๒	ทักษะการประกอบอาชีพ	<p>๑. เตรียมพื้นที่ กระเบื้อง วัสดุอุปกรณ์แลเครื่องมือในการกระเบื้องได้</p> <p>๒. ปูพื้น ปูฝาผนัง และปูกระเบื้องดินเผาได้ถูกต้อง</p> <p>๓. เก็บรายละเอียดของงานได้เรียบร้อยสวยงาม</p> <p>๔.สรุปขั้นตอนและเทคนิคการทำงานได้ทุกขั้นตอน</p>	<p>๑. การเตรียมพื้นที่</p> <p>๒. การเตรียมกระเบื้อง</p> <p>๓. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ</p> <p>๔. วิธีการปูพื้น</p> <p>๕. วิธีการปูฝาผนัง</p> <p>๖. วิธีการปูกระเบื้องดินเผา</p> <p>๗. วิธีการเก็บรายละเอียดของงาน</p>	๔ ชม.	๒๐ ชม.	๒๐ คน	๒๒-๒๕ มี.ค.๒๕๖๐	นายสมศักดิ์ พรหมเสน
๓	๓. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ	<p>๑.คำนวณพื้นที่และราคา ค่าแรง ค่าวัสดุ ปูพื้น ปูฝาผนัง และปูกระเบื้องดินเผาได้</p> <p>๒.หาลูกค้าและประชาสัมพันธ์งานปูกระเบื้องได้</p> <p>๓.อธิบายมาตรฐานของการบริการปูกระเบื้องได้</p> <p>๔.เจรจาต่อรองราคากับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า</p> <p>๕. สรุปกระบวนการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพช่างปูกระเบื้องที่พึงประสงค์ของลูกค้าได้</p>	<p>๑. การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคา</p> <p>๑) การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาในการปูพื้น</p> <p>๒) การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาในการปูฝาผนัง</p> <p>๓) การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาในการปูกระเบื้องดินเผา</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์และการหาลูกค้า</p> <p>๓. การควบคุมมาตรฐานของการบริการ</p> <p>๔. การเจรจาต่อรองราคากับลูกค้า</p>	๓ชม.	๗ชม.		๒๖-๒๗ มี.ค.๒๕๖๐	นายสมศักดิ์ พรหมเสน

